

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๕๙๗๕

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่



ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจในการจัดทำข้อเสนอในการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการผู้ป่วยในทั่วไป บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นฐาน และการปรับลดค่าแรงหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต./สอน.) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายบริการของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยบริการ งบกองทุน OP-IP-PP (Basic Payment) และข้อเสนอการปรับลดค่าแรงหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจากเป็นเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิ (รพ.สต./สอน.) ที่ขึ้นทะเบียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก่หน่วยบริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนข้อมูลค่าแรงจากเงินงบประมาณที่จ่ายจากระบบจ่ายตรง GFMS ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยกระทรวงสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ตามแบบรายงาน และจัดส่งกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ allocation.dhes๖๘@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๒๕๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 1912
วันที่ 29 พ.ค. 2567
เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า มีภารกิจในการจัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการผู้ป่วยในทั่วไป บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นฐาน และการปรับลดค่าแรงหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต./สอน.) ที่ขึ้นทะเบียน เป็นเครือข่ายบริการของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การจัดสรรงบประมาณ แก่หน่วยบริการ งบกองทุน OP-IP-PP (Basic Payment) และข้อเสนอการปรับลดค่าแรงหน่วยบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจากเป็นเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิ (รพ.สต./สอน.) ที่ขึ้นทะเบียน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แก่หน่วยบริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีนอนามัย สนับสนุนข้อมูลค่าแรง จากเงินงบประมาณที่จ่ายจากระบบจ่ายตรงและ GFMS ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีนอนามัยกระทรวงสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย และจัดส่งกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ allocation.dhes68@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พฤษภาคม ๒๕๖๗
นางสาว...

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐- ๒๒๕๑ - ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๕๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาว...

